

Tăng cường giữ rừng cuối năm

Thời điểm cuối năm, hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép thường diễn biến phức tạp, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Cùng chúng tôi đi thực tế tại những cánh rừng thuộc địa bàn thôn Noong Tài, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, ông Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn chia sẻ: "Huyện Văn Chấn hiện có trên 66.400 ha rừng; trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 42.000 ha; diện tích rừng trồng trên 24.300 ha và là địa phương nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng của tỉnh. Để bảo đảm an toàn những cánh rừng dịp cuối năm, trước và sau tết, chúng tôi xây dựng kế hoạch truy quét tại những khu vực trọng điểm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đến rừng. Tại các xã vùng trọng điểm cháy rừng cũng đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương châm "4 tại chỗ" để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng". Không chỉ riêng Hạt Kiểm lâm Văn Chấn mà với những

cán bộ kiểm lâm khác trên địa bàn tỉnh, thời điểm cuối năm cũng là thời gian cao điểm của công tác đấu tranh, ngăn chặn phá rừng và trục PCCCR. Bởi, đây là cao điểm của mùa khô, cộng với việc các đối tượng xấu thường lợi dụng những dịp này để thực hiện các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện toàn tỉnh có khoảng trên

chế biến gỗ, kiểm tra rà soát thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ để quản lý lâm sản hợp pháp, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, rà soát các tụ điểm phá rừng, lấn chiếm đất rừng, điều tra xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật. Nhờ đó công tác BVR có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng vi phạm lâm luật đã giảm đáng kể.



Lực lượng Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng.

Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh vẫn để xảy ra 14 vụ cháy trên diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp trong đó có 8 vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại là 29,65 ha rừng, nguyên nhân chủ yếu do người dân đốt nương, đốt bãi chăn thả gây cháy lan vào rừng. Cùng với đó, tại một số địa phương tình trạng phát phá, xâm lấn đất rừng, đặc biệt là xâm lấn đất rừng tự nhiên, khai thác lâm sản nhỏ lẻ trái pháp luật, vi phạm pháp luật về PCCCR vẫn còn diễn ra, nhất là tại các khu vực còn nhiều tài nguyên rừng, khu rừng đặc dụng, khu vực giáp ranh giữa các địa phương.

434.646 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Để bảo vệ tốt vốn rừng hiện có và phát triển rừng ngay tại cơ sở, ngay từ đầu năm Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã bố trí đủ cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn ở tất cả các xã, phường, thị trấn để kịp thời tham mưu giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng (BVR), quản lý lâm sản và PCCCR tại địa phương. Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra các cơ sở

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát BVR tại gốc là nhiệm vụ thường xuyên của ngành. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép thường diễn biến phức tạp. Đây cũng là giai đoạn khốc liệt của mùa khô hanh nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, đặc biệt các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên. Do đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm trực

thuộc, đội kiểm lâm cơ động và PCCCR tham mưu cho chính quyền các địa phương xây dựng và tổ chức triển khai các phương án quản lý, bảo vệ đối với diện tích rừng hiện có trên địa bàn; bố trí lực lượng kiểm lâm tăng cường tại các xã vùng trọng điểm nhiều rừng, các địa bàn giáp ranh; tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định. Cùng với đó Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra; tổ chức thường trực PCCCR, tiếp nhận các thông tin, báo cáo kịp thời và đề xuất phương án khi có cháy rừng lớn xảy ra.

Mặc dù các biện pháp BVR được ngành chức năng tích cực triển khai. Tuy nhiên, để giữ rừng hiệu quả chính quyền các

cấp, các chủ rừng cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, khuyến khích người dân trồng rừng phát triển kinh tế; quy hoạch lại vùng nương rẫy cấp cho người dân sản xuất lâu dài. Cùng với đó, cần có những chính sách hỗ trợ người dân phát triển các mô hình kinh tế bền vững, như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái dưới tán rừng... giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định mà không phải phụ thuộc vào việc khai thác rừng. Bên cạnh đó cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, từ kiểm lâm đến chính quyền địa phương và tổ chức xã hội tạo ra sức mạnh cộng đồng trong công tác BVR. Với sự quyết tâm từ các cơ quan chức năng và sự tham gia tích cực của cộng đồng góp phần cho rừng mãi xanh.

VĂN THÔNG

Trạm Tấu chủ động phòng, chống đói, rét cho gia súc

Đợt báo mùa đông năm nay sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại, nhất là tại các địa phương vùng cao, để chủ động phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã tập trung tuyên truyền về phòng, chống rét cho gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại mức thấp nhất cho người chăn nuôi.

Có tổng đàn gia súc chính khoảng 51.500 con, trong đó trâu 10.110 con, bò 7.190 con; lợn 34.200 con (lợn bản địa 22.030 con). Để chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, ngay từ đầu mùa thu UBND huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ chăn nuôi tăng cường cách thức và các biện pháp tăng sức đề kháng, phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Cử cán bộ xuống các xã, thị trấn hướng dẫn bà con che chắn chuồng trại cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm điều kiện vệ sinh và phòng, chống đói rét. Chúng tôi cùng đoàn công tác của UBND huyện Trạm Tấu đến xã Xà Hồ để kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc của người dân nơi đây. Thời điểm này, ngoài che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, bà con cũng đã tăng cường các biện pháp chăm sóc, vỗ béo đàn gia súc để tăng sức đề kháng với đói rét và dịch bệnh... Ông Giàng A Sáy - Chủ tịch UBND xã Xà Hồ cho biết: "Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phối hợp với các đoàn thể tập trung chỉ đạo tuyên truyền đến bà con nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc, ngoài ra còn đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống một số bệnh thường gặp ở gia súc trong mùa đông, chỉ đạo tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo khuyến cáo của cơ quan thú y".



Người dân huyện Trạm Tấu bổ sung thức ăn cho trâu, bò trong những ngày giá rét.

Hiện nay đàn gia súc của xã luôn sinh trưởng và phát triển tốt với tổng số gần 5.000 con trâu, bò. Ông Trờ A Nủ, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ cho biết: "Để góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình, với lợi thế có đất đai rộng, tôi đã vay mượn vốn, đầu tư hơn 70 triệu đồng để nâng cấp, mở rộng chuồng nuôi, đồng thời trồng hơn 1 ha cỏ voi và mua thêm con giống để thực hiện mô hình chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 10 con trở lên theo hướng bán chăn thả. Ngoài việc chăn thả tự nhiên trong những ngày thời tiết thuận lợi, gia đình tôi đã trồng cỏ, dự trữ toàn bộ rơm rạ sau mùa gặt để đảm bảo thức ăn cho vật nuôi; tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, nhất là phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, che chắn chuồng nuôi để đảm bảo kín gió và giữ ấm về mùa đông cũng như phun tiêu độc khử trùng chuồng nuôi định kỳ để giúp vật nuôi luôn khỏe mạnh, sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết: "Chúng tôi đã phân công cán bộ thường xuyên đến các thôn, bản nắm bắt tình hình và chỉ

đạo công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tiêm phòng đúng định kỳ; chủ động làm mới và tu sửa chuồng trại gia súc bảo đảm 3 cứng, tuyệt đối không để đọng nước trên nền chuồng nuôi. Những ngày rét đậm, rét hại và mưa, tuyết, băng giá, 100% hộ chăn nuôi phải sử dụng bạt dứa, vật liệu khác có sẵn ở địa phương để che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc; gặt băng giá phủ trên mái chuồng nuôi và thu gom băng giá xung quanh chuồng nuôi ra xa khu vực chăn nuôi để chống rét cho gia súc. Vận động nhân dân dự trữ rơm khô

Từ cuối tháng 10, xã Xà Hồ đã tập trung chỉ đạo các thôn, bản triển khai kế hoạch phòng chống đói rét và dịch bệnh cho gia súc đến từng hộ chăn nuôi để vận động, hướng dẫn bà con sửa chữa, che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc. Đối với nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông, xã chỉ đạo các hộ chăm sóc tốt 20ha cỏ voi và trồng được hơn 5 ha ngô sinh khối, gần 400 cây rom làm nguồn thức ăn bổ sung...

làm thức ăn cho trâu bò, đồng thời trồng ngô sinh khối để lấy thân, lá làm thức ăn cho gia súc hoặc tận dụng thân, lá ngô trong vụ hè thu để dự trữ làm thức ăn thô; bảo đảm dự trữ đủ lượng thức ăn thô xanh, ngô, cám gạo, cháo loãng, làm thức ăn tinh bột cho gia súc, bổ sung vào những ngày rét đậm, rét hại, mưa tuyết, băng giá kéo dài, phấn đấu mỗi xã trên địa bàn có khoảng 2 ha ngô sinh khối, riêng xã Hát Lừu phấn đấu trên 5 ha...".

Với sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc ngay từ rất sớm, tin tưởng mùa đông năm nay, huyện Trạm Tấu sẽ giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, duy trì và giữ vững tổng đàn gia súc chính của địa phương.

QUANG THIỀU